
๑

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกจาน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกจาน

................................................................................................................

ผู้เข้าประชุม

๑. นายอุทิศ ภูมิลําเนา ประธานสภา

๒. นางสมปอง วามะเกต รองประธานสภา

๓. นายรัชชัช ศิลาบุตร เลขานุการสภา

๔. นายชนะ โสมาบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

๕. นายไพบูลย์ พิมพ์ศรีโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓

๖. นางวิไล ชมาฤกษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

๗. นายพลากร ลุสําเร็จ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

๘. นางสาวปองรักษ์ วามะเกต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

๙. นางดอกรักษ์ เจริญรอย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

๑๐.นายสัตยา อ่อนพา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

๑๑.นายพิมพ์ ดาษดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

๑๒.นายวีระพงษ์ บุญเรือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐

๑๓.นางสายฝน บัวเผือน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

ผู้ไม่เข้าประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายปัญญากรณ์ สามทอง นายก อบต.

๒. นายสําราญ ลุนพรม รองนายก อบต.

๓. นายอํานาจ บุญราศรี รองนายก อบต.

๔. นายสุบิน บุญหาร เลขานุการนายก อบต.

๕. นางอุไรวรรณ สุวรรณพิมพ์ หัวหน้าสํานักปลัด

๖. นางวิภารัตน์ เจริญลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๗. นายนิวัติ กุลบุตร นายช่างโยธา

๘. นายพงศกรณ์ แสนสุข ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



๒

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.

ข้อประชุม

เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว นายอุทิศ ภูมิลําเนา ตําแหน่ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกจาน เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม

สภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๓ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

ประธาน การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายปี ๒๕๖๖ หลังจากทางสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกจานได้ทําการแปร

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๖ ไปแล้วเม่ือวันท่ี ๒๒

สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันน้ีพิจารณาลงมติเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา

ประธาน รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกจาน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่

๑ และประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเลือนออกไปก่อนเนื่องจากยังไม่ได้ส่งสําเนาให้กับสมาชิก

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่

ประธาน มีเรื่องเสนอใหม่ดังนี้

๕.๑.เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๒ ข้ันลงมติ

๕.๒.พิจารณาเห็นชอบการกําหนดวงรอบชุมชนของประชาชนในเขต สปก.

บ้านนาเจริญ

ท่ีประชุม รับทราบ

ประธาน เนื่องจากวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาทางสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลโคกจานได้ประชุมแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ

๒๕๖๖ ต่อไปเป็นการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

๒๕๖๖ ในวาระท่ี ๓ โดยไม่มีการอภิปราย เพ่ิมเน่ืองจากได้ผ่านการพิจารณามาแล้ว



๓

และจะขอมติจากสภาฯดังนี้ผู้ใดเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.

๒๕๖๖ ฉบับนี้ตราเป็นกฎหมายใช้บังคับต่อไป โปรดยกมือ

มติที่ประชุม มีมติเห็บชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๖

เห็นชอบ ๑๐ เสียง/ ไม่รับรอง - เสียง / งดออกเสียง – เสียง

ประธาน ๕.๒.พิจารณาเห็นชอบการกําหนดวงรอบชุมชนของประชาชนในเขต สปก.

บ้านนาเจริญ เชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑๒ บ้านนาเจริญชี้แจงครับ

นายจํารัต สาระวัน เรียนท่านนายกและสมาชิก อบต.โคกจาน ทุกท่าน ตามที่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.

จังหวัดอุบลราชธานี ได้มาช้ีแจงให้ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

เกี่ยวกับระเบียบข้อกฏหมายเก่ียวกับรายละเอียดการเก็บค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน

ขั้นตอนดําเนินงานจัดที่ดินท่ีอยู่อาศัยและสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับพร้อม

ทั้งได้นําเสนอแผนที่แสดงขอบเขตที่ดินเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา และแสดง

ความคิดเห็นต่อการกําหนดเขตที่ดินชุมชนในท้องท่ีบ้านนาเจริญ หมู่ท่ี ๑๒ และ

พิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดวงรอบชุมชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ

พิจารณาดําเนินการที่ดินที่อยู่อาศัยให้แก่บุคคล ผู้มีที่อยู่อาศัยและผู้มีประสงค์จะ

ขอรับการจัดท่ีดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการน้ีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นท่ี ซ่ึงอยากจะขอความอนุเคราะห์จากสภาตําบล

โคกจานพิจารณาเห็นชอบขอบคุณครับ

ประธาน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาเจริญ จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ

นางสายฝน บัวเผือน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ ดินฉันเห็นด้วยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑๒ และให้การ

สนับสนุนค่ะ

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มตามท่ีเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. จังหวัดอุบลราชธานี

ได้มาชี้แจงให้ประชาชนในพ้ืนที่หมู่ท่ี ๑๒ บ้านนาเจริญ

ท่ีประชุม ไม่มี

ประธาน มีสมาชิกท่านใด เห็นด้วยตามที่เจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. จังหวัดอุบลราชธานี ได้มา

ชี้แจงให้ประชาชนในพ้ืนท่ีหมู่ที่ ๑๒ ได้รับทราบซึ่งโครงการนี้ไม่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นท่ี โปรดยกมือ

ท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง/ ไม่รับรอง – เสียง / งดออกเสียง – เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน เชิญสมาชิกทุกท่านเสนอเรื่องอ่ืนๆ

นายพิมพ์ ดาษดา สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๙ บ้านโนนสว่าง โครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.

ศ. ๒๕๖๕ โครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการจะได้ดําเนินการหรือไหมครับ

เร่ืองโครงการติดต้ังไฟฟ้าโชล่าเชลล์ภายในตําบลจํานวน ๗๐ ต้น ไม่ทราบ

ว่าจะนําไปตั้งให้หมู่บ้านละกี่ต้นครับ



๔

นางวิไล ชมาฤกษ์ สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๔ บ้านไร่ดง แจ้งถนนเส้นบ้านไร่ดงไปทางโรงเรียนบ้าน

โคกจานเป็นหลุมเป็นบ่ออยากให้ผู้บริหารออกไปสํารวจและดําเนินการแก้ไข

ซ่อมแซมให้ด้วยเน่ืองจากเส้นทางดังกล่าวมีคนสัญจรไปมาบ่อยกลัวจะทําให้เกิด

อุบัติเหตุจึงอยากจะให้รีบแก้ไข

นายก อบต.ฯ โครงการในงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ยังไม่ดําเนินการ ตรงส่วนนี้

ผู้รับเหมาได้เข้ามาทําสัญญากับทาง อบต.ทุกโครงการแล้วรอเข้ามาดําเนินการ และ

ถนนระหว่างเส้นบ้านไร่ดงไปโรงเรียนชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อผมจะให้ช่าง อบต.ฯ

ออกไปสํารวจแล้วรีบดําเนินการแก้ไขให้ ส่วนโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโชล่า

เชลล์ภายในตําบลโคกจานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและทรัพย์สินให้กับประชาชนใน

เขตตําบลโคกจานตรงนี้ให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านออกไปสํารวจดูว่ามีบริเวณไหน

สมควรติดต้ังแล้วให้ทําหนังสือเสนอมาทาง อบต.โคกจานว่ามีความต้องการจะติดต้ัง

ก่ีจุดเพราะผมจะให้ช่างออกไปสํารวจดูตามที่ท่านเสนอเข้ามาแล้วนํามาพิจารณาอีก

ครั้งว่าจุดที่เสนอมามีความจําเป็นทุกจุดหรือไม่

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเชิญครับ

ท่ีประชุม ไม่มี

ประธาน ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๖:๐๐ น

ลงชื่อ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายรัชชัช ศิลาบุตร )

เลขานุการสภาอบต.โคกจาน

ตรวจแล้วรับรองถูกต้อง

ลงชื่อ ประธานสภา อบต. โคกจาน

(นายอุทิศ ภูมิลําเนา)

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวปองรักษ์ วามะเกต)



๕

ลงชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสัตยา อ่อนพา)

ลงชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( นายพลากร ลุสําเร็จ )


